

Số: 116/BC-KL

Lâm Đồng, ngày 31 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 06 tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Thực hiện Văn bản số 1083/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 29/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1); Văn bản số 519/STP-TTr ngày 20/5/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc báo cáo nhiệm vụ giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1. Chi cục Kiểm lâm báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 06 tháng năm 2022, với các nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1

Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng cao xếp hạng chỉ số B1 tại đơn vị. Ngay từ đầu năm 2022 lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng và các hạt Kiểm lâm trực thuộc chủ động cập nhật các văn bản, quy định pháp luật mới được ban hành để triển khai áp dụng kịp thời, bảo đảm, đáp ứng được đầy đủ quyền lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn; đồng thời, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành nhiều Kế hoạch để triển khai thực hiện như: số 11/KH-KL ngày 10/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; số 22/KH-KL ngày 13/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022; số 48/KH-KL ngày 25/01/2022 về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; số 63/KH-KL ngày 09/2/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; số 76/KH-KL ngày 18/02/2022 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; số 90/KH-KL ngày 25/02/2022 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở năm 2022,...

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Chi cục Kiểm lâm thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc cập nhật văn bản, quy định pháp luật mới của các đơn vị trực thuộc về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh; đồng thời, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm luôn quan tâm, quán triệt cán bộ, công chức, người lao động tại văn phòng Chi cục Kiểm

lâm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản pháp luật quy định của nhà nước, quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp trong đầu tư kinh doanh về lĩnh vực lâm nghiệp thông qua các buổi họp giao ban của đơn vị.

Ngoài ra, tính từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp tham gia góp ý 29 văn bản do các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị chủ trì soạn thảo và đề nghị đóng góp ý kiến đối với các nội dung có liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp do đơn vị chủ trì hoặc tham mưu thực hiện.

Nhìn chung 06 tháng đầu năm 2022 các văn bản, quy định pháp luật mới đã được đơn vị cập nhật, phổ biến đầy đủ, triển khai áp dụng kịp thời; những nội dung được đề nghị góp ý được đơn vị trả lời đúng trọng tâm, theo các quy định pháp luật đã phần nào giúp các doanh nghiệp tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc, tiết kiệm thời gian trong thi hành pháp luật.

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp

- Ngay từ đầu năm 2022, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành các văn bản chỉ đạo, các kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra; 100% văn bản pháp luật mới được phổ biến đến cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị với nhiều hình thức được áp dụng linh hoạt, phù hợp đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm quán triệt cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị phải luôn nêu cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong việc tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; đồng thời, luôn tạo cơ hội thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận tìm hiểu về các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giải thích các điểm chưa rõ ràng, chưa cụ thể trong các quy định của pháp luật, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ pháp luật được đầy đủ, thuận lợi, tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, tính từ đầu năm 2022 đến nay lực lượng Kiểm lâm đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương tổ chức được 169 cuộc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thu hút được 5.714 lượt người tham gia; nội dung chủ yếu tập trung vào các văn bản pháp luật mới, các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về lĩnh vực lâm nghiệp.

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp

Xác định công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; do đó, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm đã quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn của đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức các đợt tập huấn cho lực lượng kiểm lâm và cho các doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn. Qua các đợt tập huấn đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc đơn vị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; cũng như đã hướng dẫn và hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng nhà nước trong việc cập nhật, bổ sung thông tin, nắm vững các quy định pháp luật mới, các ứng dụng các

công nghệ mới nhằm hỗ trợ công tác chuyên môn cũng như giúp các đơn vị tiết kiệm, giảm bớt chi phí, tăng tính hiệu quả trong tuân thủ pháp luật; cụ thể:

* Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý:

- Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về công tác quản lý bảo vệ rừng và quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cho lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà: 01 cuộc/45 công chức tham gia.

- Tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cho lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh: 01 cuộc/55 công chức tham gia.

* Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng:

Tập huấn về kỹ năng nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng và quy định pháp luật về lâm nghiệp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng 05 đợt (Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đại Ninh: 01 đợt, các đơn vị chủ rừng nhà nước: 04 đợt).

3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật

Công tác tiếp dân luôn được đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật. Các đơn thư khiếu nại, tố cáo được tiếp nhận, thụ lý xử lý, giải quyết kịp thời đúng quy định không để bức xúc cho người dân, doanh nghiệp; ngoài ra, đơn vị đã chủ động, linh hoạt tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn với tinh thần lắng nghe, kịp thời ghi nhận, xử lý nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền, cùng với đó đơn vị đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân có hành vi những nhiều, gây khó khăn, phiền hà, tạo gánh nặng không đáng có cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi và góp phần giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật.

Tính đến ngày 30/5/2022, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp nhận 30 đơn có nội dung liên quan đến tố cáo và kiến nghị, phản ánh (tố cáo: 06 đơn; kiến nghị, phản ánh: 24 đơn) và không có trường hợp trực tiếp tiếp dân tại đơn vị. Số đơn nêu trên đã được đơn vị phân loại và giải quyết theo quy định; cụ thể:

- Đơn tố cáo 06 đơn:

+ Đã xử lý: 04 đơn;

+ Đang xử lý: 02 đơn.

- Đơn kiến nghị, phản ánh 24 đơn:

+ Đã xử lý: 06 đơn;

+ Đang xử lý: 18 đơn.

Các nội dung sau khi xử lý được đơn vị công khai kết quả xử lý phù hợp theo quy định.

3.4. Về cải cách thủ tục hành chính

- Trong thời gian qua Chi cục Kiểm lâm luôn thực hiện nghiêm việc công khai các thủ tục hành chính và các thủ tục hành chính luôn được đơn vị cập nhật thường

xuyên tại trụ sở cơ quan bảo đảm thuận tiện cho việc tìm hiểu, tra cứu, cập nhật thông tin đối với doanh nghiệp.

- Đơn vị thường xuyên rà soát, hạn chế tối đa các bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời, đơn vị thường xuyên quan tâm, chú trọng đến công tác phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cùng cấp tổ chức thực thi pháp luật, bảo đảm sự chính xác, thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu quả trong quy định của các văn bản pháp luật và trong thực tiễn thi hành pháp luật hiện hành đối với các doanh nghiệp.

Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm đã niêm yết công khai đường dây nóng của lãnh đạo đơn vị để các tổ chức, cá nhân phản ánh, kiến nghị, tạo thuận lợi để người dân, doanh nghiệp phản ánh các thông tin về tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn hoặc trong trường hợp gặp các khó khăn, bất cập khi thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị.

3.5. Các nhiệm vụ, giải pháp khác

- Tiếp tục rà soát, đánh giá đúng các chi phí tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân đã, đang và sẽ tiếp tục gặp phải trong quá trình thực hiện; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp gây cản trở, khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật cho cán bộ, công chức người lao động trong đơn vị, các doanh nghiệp và người dân các quy định pháp luật mới bằng nhiều hình thức để các doanh nghiệp và nhân dân nắm bắt được các quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp để các doanh nghiệp tự bảo vệ mình và kiến nghị cấp thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

- Tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ để nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động góp phần chống tiêu cực, giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp.

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

Trong quá trình thực hiện công chức phụ trách thực hiện chưa được tập huấn nghiệp vụ về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1; do đó, công chức chuyên môn chưa đánh giá được đầy đủ các giải pháp để tính chi phí pháp luật xếp hạng chỉ số B1.

Chi phí đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin tại đơn vị còn hạn chế.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc

2.1. Nguyên nhân chủ quan

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định về chi phí tuân thủ pháp luật chưa cụ thể, rõ ràng nên trong quá trình tổ chức thực hiện đơn vị còn lúng túng trong

việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục thực hiện việc cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

Vẫn còn tình trạng một số văn bản quy phạm pháp luật có quy định chưa rõ ràng, mâu thuẫn, ảnh hưởng đến việc áp dụng trong các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp mất nhiều thời gian trong khâu hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Một số quy định chưa đáp ứng yêu cầu “*chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu*” theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL, dẫn đến việc hiểu, áp dụng không thống nhất. Điều khoản về thực hiện chuyển tiếp trong một số văn bản QPPL chưa đầy đủ, rõ ràng, gây khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật.

2.2. Nguyên nhân khách quan

- Chỉ số B1 là một khái niệm khá mới nên đơn vị còn lúng túng trong việc xác định nội dung cụ thể, phạm vi của chỉ số, giải pháp cơ bản đối với trách nhiệm của đơn vị trong giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

- Biên chế làm chuyên môn liên quan đến pháp lý doanh nghiệp còn thiếu, chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động của đơn vị còn khó khăn do đó, hạng mục chi cho ứng dụng công nghệ thông tin của đơn vị còn hạn hẹp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để triển khai kịp thời, thực chất và hiệu quả nhiệm vụ cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật, cải thiện điểm số, duy trì và nâng xếp hạng Chỉ số B1; trong thời gian tới, đề xuất, kiến nghị Sở Tư pháp tổ chức tập huấn để các đơn vị hiểu sâu hơn về phương pháp, cách thức xếp hạng chỉ số B1; đồng thời, rà soát và ban hành cụ thể các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện nâng cao chỉ số tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (chỉ số B1).

Trên đây là báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 trong 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN&PTNT (thay b/c);
- GD, các Phó GD Sở (thay b/c);
- Văn phòng sở;
- CCT, các Phó CCT;
- Lưu: VT, TTPC_Phúc (02 bản).

CHI CỤC TRƯỞNG

Vũ Đình Cường